
 สรุปผลการดาํเนนิงานของคณะกรรมาธกิาร/คณะอนกุรรมาธิการ 
สภาปฏิรูปแหง่ชาติ 

ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๘ 
------------------------------ 

 
๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง  มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง 

มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ  มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง 
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี 
๑.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังน้ี 

ก. พิจารณาศึกษาระบบการเลือกต้ัง โดยเห็นว่าเพ่ือให้การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองเกิดประโยชน์และอภิปรายได้ตรงประเด็น ควรมีการพิจารณาจากร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะเผยแพร่ให้แก่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอย่างเป็น
ทางการในวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

ข. พิจารณารายงานการกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป (Process and Organizational 
Design) ของคณะกรรมาธิการในวาระปฏิรูปการเข้าสู่อํานาจและระบบพรรคการเมือง เน่ืองจากสภาปฏิรูป
แห่งชาติ ให้เลื่อนการส่งรายงานดังกล่าวออกไปก่อน ดังน้ัน เพ่ือให้รายงานมีความสมบูรณ์ ที่ประชุมขอให้คณะ
อนุกรรมาธิการทุกชุดได้นํารายงานดังกล่าวไปพิจารณาและตรวจสอบความสมบูรณ์ รวมทั้งเพ่ิมเติม
รายละเอียดให้ครบถ้วน ก่อนนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการต่อไป 

๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ 
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง ได้พิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิรูป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณียุบรวมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยท่ีประชุมเห็นว่าเน่ืองด้วยจากสภา
ปฏิรูปแห่งชาติได้ขยายเวลาการส่งรายงานเรื่องดังกล่าว จึงให้เลื่อนการพิจารณาไปก่อน พร้อมกันน้ีได้ให้อนุ
กรรมาธิการจัดเตรียมข้อมูลและความเห็นให้แก่คณะกรรมาธิการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายร่าง
รัฐธรรมนูญต่อไป 

ข. คณะอนุกรรมาธิการการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
ได้กําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ดังน้ี 

(๑) ควรมีการบรรจุมาตราเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญภาค 

(๒) ควรต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน 

(๓) ควรตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน 

 
๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน  มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง 

มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง 
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี 
๒.๑) คณะกรรมาธิการได้พิจาณารายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบ

งบประมาณและการคลัง และคณะอนุกรรมาธิการจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้จัดเตรียม
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เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ โดยมีผลการพิจารณาดังน้ี 

ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง ได้รายงานความคืบหน้าว่าในการ
จัดทํากระบวนการงบประมาณเชิงพ้ืนที่ (Area - Based Budgeting) ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
งบประมาณเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถรับงบประมาณได้โดยตรง และเพ่ิมเส้นทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดทําคําของบประมาณผ่านแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาตําบล 

ข. คณะอนุกรรมาธิการจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม
ร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ โดยเห็นควรกําหนดอํานาจหน้าที่ของสภายุทธศาสตร์ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และสํานักงานเลขานุการให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น และเห็นควรให้ลดจํานวนสมาชิกสภา
ยุทธศาสตร์ลง  

๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบและกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน และ
ความมั่นคงแห่งรัฐ เก่ียวกับแนวทางในการกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป (Process and Organizational 
Design) เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ โดยที่ประชุมเห็นว่าในการปฏิรูประบบ
และกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินต้องดําเนินการควบคู่กันทั้งการปฏิรูประบบราชการและการจัดการ
คุณภาพ ซึ่งมีกลไกในการดําเนินการที่สําคัญ ได้แก่  

ก. Thailand Strategy Board for Future มีหน้าที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและบริการของรัฐ อยู่ภายใต้สภายุทธศาสตร์ชาติ  

ข. Thailand Productivity and Innovation Board ทําหน้าที่ ในการส่งเสริมการผลิตให้มี
คุณภาพ เจริญเติบโตและแข่งขันได้ โดยนําแนวคิดเร่ืองจัดการคุณภาพมาปรับใช้ เพ่ือสร้างระบบและกลไกใน
การประเมินผลท่ีได้มาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือ และสามารถนําไปสู่การปรับปรุงตนเองของหน่วยผลิตและ
บริการต่าง ๆ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ค. กองทุนคุณภาพแห่งรัฐ (National Fund Board for Development of Strategy, Productivity 
and Innovation) เป็นกองทุนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ การเพ่ิมผลผลิต และนวัตกรรม  

ง. ผู้ประเมิน (Assessor) ต้องมีความเป็นอิสระ  
จ. ที่ปรึกษา (Consultant) ให้คําปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ และการเพ่ิมผลผลิตและนวัตกรรม 
ทั้งน้ี ที่ประชุมได้กําหนดเป้าหมายในการปฏิรูปเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน โดยควรเพ่ิมประเด็น ได้แก่  

(๑) เพ่ิมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data Government) โดยนําระบบ E-government 
มาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 

(๒) เพ่ิมการบริการภาครัฐ (Service Government)  
(๓) เพ่ิม Community based Government ให้มากขึ้น 

 
๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง 

มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง 
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี 
๓.๑) การได้พิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในช้ันศาล ได้พิจารณาศึกษา

การปฏิรูปศาลยุติธรรมในประเด็นดังต่อไปน้ี 
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ก. ควรจัดต้ังฝ่ายธุรการในแผนกคดีต่าง ๆ ให้เป็นหน่วยธุรการเฉพาะแผนกคดีน้ัน ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการทํางานของแต่ละแผนก แต่ควรคํานึงถึงบางแผนกที่มีคดีเฉพาะช่วงระยะเวลาหน่ึง ซึ่งอาจจะทําให้
สิ้นเปลืองงบประมาณ 

ข. ควรมีฝ่ายสนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือค้นคว้างานวิชาการให้แก่ผู้พิพากษา 
โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านกฎหมาย สังคมวิทยา และอาชญาวิทยา รวมถึงวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคดี และสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง 

ค. การรวมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 
(ก.บ.ศ.) และคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) เป็นองค์กรเดียวกัน ที่ประชุมเห็นควรให้มีการ
กําหนดกติกาในการหาเสียงของการเข้าสู่ ตําแหน่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก .ต.) และ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) โดยจะพิจารณากําหนดวิธีการต่อไป 

๓.๒) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดทํากฎหมาย ปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย ได้พิจารณาศึกษา
การปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการขายฝาก โดยท่ีประชุมเห็นควรให้รวบรวม
ข้อมูลและปัญหาที่เก่ียวข้องกับกฎหมายขายฝากเพ่ือนํามาพิจารณาและศึกษาหาแนวทางการปรับปรุงให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด เช่น การร่างสัญญาขายฝากกลางให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
รวมท้ังเห็นควรจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นภาคธุรกิจและภาคประชาชนในเดือนพฤษภาคม – เดือน
มิถุนายน ๒๕๕๘ ต่อไป นอกจากน้ี ที่ประชุมได้วางกรอบในการปฏิรูปกฎหมาย เช่น  

ก. กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  
ข. การปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการขายฝาก  
ค. แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือการจัดการประชาชนอาเซียน (AEC)  
ง. กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม  
จ. การจัดทํา ปรับปรุง และยกร่างกฎหมายของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม เพ่ือให้มีการปฏิรูปกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถ่ิน   
(ไม่มีการประชุม) 
 

๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง) 
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง  
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี 
๕.๑ คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาการบูรณาการร่วมกันกับคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะอ่ืนที่

เก่ียวข้องในการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ โดยแบ่งเน้ือหาสาระในการปฏิรูปออกเป็น ๓ ส่วน ดังน้ี 
ก. เป้าประสงค์ของการปฏิรูป ประกอบด้วย คุณลักษณะ รวมทั้งประเด็นพัฒนาการและ

ความสามารถของผู้จบการศึกษา  
ข. ระบบและโครงสร้างการปฏิรูป ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ผู้จัดการศึกษาหลัก ผู้ร่วมจัด

การศึกษา ผู้ร่วมสนับสนุน และการกํากับตรวจสอบ 
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ค. องค์กรในการขับเคลื่อนการปฏิรูป ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนา
มนุษย์แห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบการศึกษาและพัฒนามนุษย์ สมัชชาเครือข่ายการศึกษาและคณะกรรมการ
การศึกษา และสํานักงานบริหารการเงินการคลังและทรัพยากรทางการศึกษา 

๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ 
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม พิจารณา

กรอบรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ดังน้ี  

(๑) ลักษณะสําคัญสังคมพหุวัฒนธรรม  
(๒) กรอบการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมสากล  
(๓) ปรัชญาการศึกษา 
(๔) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
(๕) ประเด็นปัญหาการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม  
(๖) เป้าประสงค์ในการปฏิรูปการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 
(๗) กรอบประเด็นการพิจารณา คือ เชิงอัตลักษณ์  เชิงพ้ืนที่ รวมทั้งข้อจํากัดในการจัด

การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม และโอกาสของการจัดการศึกษา 
ข. คณะอนุกรรมาธิการกําหนดวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตการศึกษาและพัฒนามนุษย์ 

พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมข้อมูลแผนการปฏิรูปเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change) ทั้งน้ี จะได้
นําเสนอรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 

 
๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง 

มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง 
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี 
๖.๑) การอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ 

คณะกรรมาธิการ มีมติมอบหมายให้ประธานกรรมาธิการและประธานอนุกรรมาธิการเป็นตัวแทน
คณะกรรมาธิการในการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ โดยกรรมาธิการท่ีไม่ได้เป็นตัวแทนคณะจะได้ใช้สิทธ์ิในฐานะ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

๖.๒) พิจารณาสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อรายงานการปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจและรายงานการจัดต้ังสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจํารัฐสภา (PBO)ได้
มีมติเห็นชอบกับรายงานที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังน้ี 

ก. รายงานการปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 
ข. รายงานการจัดต้ังสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจํารัฐสภา (Parliamentary Budget 

Office หรือ PBO)  
ค. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจํารัฐสภา พ.ศ. .... 

๖.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ  
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศและประเด็นอ่ืนด้านเศรษฐกิจ พิจารณา

ร่างรายงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจร่วมชายแดน ที่ประชุมเห็นควรเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบบริหารเขตพัฒนา
เศรษฐกิจร่วมชายแดน ทั้งน้ีอนุกรรมาธิการอาจแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้ร่างรายงานดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ จากน้ัน
จะนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป  



- ๕ - 

ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ พิจารณาบทบาทของภาคเอกชน
ในการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ (Social Investment Fund) สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

(๑) ควรส่งเสริมและผลักดันให้ภาครัฐและองค์กร NGO มีบทบาทในเรื่อง Social 
Investment Fund ร่วมกัน โดยจัดระบบการบริหารในรูปแบบเดียวกันกับการบริหารจัดการของภาคเอกชน 
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการขัดต่อกฎหมาย ระเบียบราชการ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอรัปช่ัน 

(๒) ควรปรับเปลี่ยนระบบการเมินผล CSR จากที่รัฐประเมินโดยใช้ระบบการรายงาน เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติประเมินตนเอง มาเป็นการประเมินโดยกําหนดให้องค์กรวิชาชีพทําการประเมินในระดับการบริหาร
โครงการ และให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจ 

(๓) ควรจัดต้ังองค์กรหรือหน่วยงานกลาง เพ่ือทําหน้าที่รับบริจาคเงินทุนจากบริษัทขนาด
เล็ก และเพ่ือให้บริษัทขนาดเล็กมีช่องทางในการเข้าร่วมโครงการ 

(๔) ควรเพ่ิมข้อความในแบบฟอร์มการชําระภาษีประจําปี โดยกําหนดให้มีข้อความ “บริจาค
เงินให้แก่กองทุนเพ่ือใช้ในการพัฒนาประเทศไทย” เพ่ือให้กองทุนได้รับเงินทุนจากเอกชนและประชาชน
โดยตรง 

(๕) ควรกระจายเงินทุนและกระจายอํานาจลงสู่ภูมิภาค เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการกระจุกตัว
ของผู้รับเงิน 

(๖) ควรสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้เอกชนจัดทําโครงการ CSR ที่มากกว่าการให้สิทธิ
ลดหย่อนภาษี และควรวัดผลโครงการ CSR จากผลกระทบในเชิงบวก แทนการประเมินผลจากการ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 

(๗) ควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดทําแผนแม่บท (Master plan) เรื่อง CSR เพ่ือให้
ภาคเอกชนทําประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเน่ือง โดยการกําหนดตัวช้ีวัดที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ภาคเอกชนให้หันมาทําโครงการ CSR ระยะยาว 

(๘) ควรสนับสนุนให้มีการจัดต้ังกองทุนเฉพาะเรื่องที่ชัดเจน 
(๙) ควรปรับระบบการบริหารจัดการกองทุนให้มีความน่าเช่ือถือ มีประสิทธิภาพ และควรให้

เอกชนเข้ามามีส่วนในการร่วมทุน 
(๑๐) ควรกําหนดรายการลดหย่อนทางด้านภาษีให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการตีความ

กฎหมายในภายหลัง และป้องกันการถูกประเมินภาษีย้อนหลัง 
(๑๑) ควรจัดให้มีเครื่องมือช้ีวัด การติดตามผล และการประเมินผล จากหน่วยงาน องค์กร 

หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
 
๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเท่ียวและบริการ   

มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง 
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง 
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี  
๗.๑) พิจารณาการดําเนินงานและรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

สรุปผลการประชุมดังน้ี 
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการอุตสาหกรรม รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน ดังน้ี 

ภายในเดือนพฤษภาคมจะมีความชัดเจนในรายงานการปฏิรูปสังคมผู้ประกอบการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค 
การสร้างผู้ประกอบการในแต่ละภาคส่วน เช่น ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชย์ ภาคการท่องเที่ยว
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และบริการ ต้องการองค์กร กลไกที่จัดต้ังขึ้นโดยเฉพาะจะทําให้เพ่ิมระดับ GDP ได้มาก การมีฐานรากที่ดีทําให้
อุตสาหกรรมเติบโตและเข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล และสิ่งน้ีคือเป้าหมายที่สําคัญในการปฏิรูป ส่วนการ
ปฏิรูปเชิงพ้ืนที่อาจมีการต้ังคณะขึ้นเพ่ือดําเนินการต่อไป 

ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน ดังน้ี ทางคณะอนุ
กรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรจะเป็นผู้ดําเนินการทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมและการพัฒนา
รูปแบบเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการและจะส่งให้ทางคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอุตสาหกรรมเป็นผู้พิจารณา
ต่อไป รวมทั้งเรื่องสวัสดิการของเกษตรกรด้วย 

ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการท่องเท่ียว รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน ดังน้ี การเพ่ิม 
Productivity เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของ Real Sector และข้อเสนอแนะจากทางคณะอนุฯ คือการบูรณาการ 
การรับฟังความคิดเห็นจากทางภาคเอกชนได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนจากหน่วยงานราชการกําลัง 
อยู่ระหว่างการดําเนินการและจะรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานเช่น กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เป็นต้น จากนั้นจึงนําข้อมูลเสนอกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา สิ่งที่สําคัญคือควรมีการปฏิรูปและบูรณาการแผนงานและแผนเงิน 

ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ รายงานความคืบหน้าการ
ดําเนินงาน ดังน้ี ได้มีการจัดทําข้อเสนอแนะเร่ือง ๑) ค่าเซอร์ชาจ ๒) Truck Rest Area ๓) การสร้างทางรถไฟ
จากลาดกระบังถึงแหลมฉบัง และ ๔) กรณีประเทศญี่ปุ่นห้ามเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลําจากประเทศไทย 
เน่ืองจากผลการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการกํากับดูแลความปลอดภัยสากลขององค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ตรวจสอบพบข้อบกพร่องอันมีนัยยะสําคัญต่อความปลอดภัย และเสนอแนะ
ให้มีการแถลงข่าวความคืบหน้าการทํางานของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือให้ข้อมูลต่อประชาชน 

จ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์ รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน ดังน้ี เรื่องการ
ผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรมได้มีการประสานงานกับคณะอ่ืนๆ และคณะจากทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่ได้ทําเรื่องเดียวกันน้ีดําเนินงานและได้มีการออกกฎหมายเสร็จแล้ว ร้อยละ ๙๙ ทั้งหมด ๖๑ มาตรา 

๗.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ 
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ พิจารณาการขุดคลองไทย  

(คอคอดกระ) และการเปิดให้บริการแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งและท่าเรือปากบารา โดยนายจุฬา 
สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า มีความเห็นว่าในภาพรวมจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดี จึงควรมีการพิจารณาในระดับ
นโยบาย สําหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกปากบารา กรมเจ้าท่าได้ต้ังคณะทํางานร่วมกับจังหวัด
สตูลและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือสร้างความเข้าใจกับมวลชนในพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป และกรมเจ้าท่าได้ขอ
งบประมาณเพ่ือศึกษาและสํารวจออกแบบรวมถึงการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (EHIA) ซึ่งโครงการนี้เป็นหน่ึงในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
คมนาคมขนส่งของประเทศไทย รองศาสตราจารย์สถาพร เขียววิมล ประธานชมรมคลองไทย มีความเห็นว่า 
คลองไทยจะทําให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่สองฝั่งทะเลไทยจะได้รับผลประโยชน์ในด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศทางทะเลได้เป็นอย่างมาก คลองไทยจะช่วยลดต้นทุนระบบการขนส่งสินค้า (Logistics) 
ทางทะเลทั้งหมดของประเทศไทย และเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ ส่วนด้านความมั่นคงของประเทศ 
คลองไทยจะเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการทหาร การขนส่งทางทะเลด้านอ่าวไทย หากมีการถูกปิดก้ันด้วย
เหตุผลใดๆ และคลองไทยจะเป็นเส้นทางขนส่งที่สําคัญทั้งในยามปกติและยามสงครามของประเทศไทยใน
อนาคต 
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ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร  
(๑) พิจารณาความคืบหน้าผลการดําเนินงานของคณะทํางาน 

(๑.๑) คณะทํางานศึกษาข้อมูลที่เป็นจริงบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับพืชเทค
โนชีวภาพและความปลอดภัย ได้นําเสนอรายงานต่อที่ประชุมโดยมีข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปที่จะเสนอ
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังน้ี 

(๑.๑.๑) ปฏิรูปนโยบาย โดยเสนอให้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนาพืชเทคโนชีวภาพ รวมทั้งการผลิตในเชิงการค้า และเสนอให้พิจารณายกเลิกข้อจํากัดและอุปสรรคที่
นําไปสู่การวิจัยและพัฒนาพืชเทคโนชีวภาพรวมท้ังการใช้ประโยชน์ 

(๑.๑.๒) ปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบ โดยการปรับปรุงทบทวน และให้มี
การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการอนุญาตโดยให้สามารถนําเมล็ดพันธ์ุพืชเทคโนชีวภาพเข้ามาเพ่ือศึกษาทดลอง
และประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ หากพบว่าปลอดภัยควรอนุญาตให้ปลูกเพ่ือการค้าพร้อมกําหนด
มาตรการเพ่ือป้องกันผลกระทบให้ชัดเจน และเร่งออกกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพเพ่ือกํากับ
ดูแลการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาพืชเทคโนชีวภาพและการประเมินความปลอดภัยเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับ
เกษตรกร 

(๑.๑.๓) ปฏิรูประบบการผลิตพืช โดยให้มีการจัดระเบียบการผลิตแบบการอยู่
ร่วมกัน(Coexistence) ทั้งในการผลิตแบบปกติ แบบเกษตรอินทรีย์และแบบพืชเทคโนชีวภาพแต่ต้องมีระบบ
ในการคัดแยกผลผลิตเพ่ือการค้าที่มีประสิทธิภาพ 

(๑.๑.๔) ปฏิรูปองค์กร เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานเฉพาะที่
ทําหน้าที่กํากับดูแลการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากพืชเทคโนชีวภาพหน่วยงานที่มีอยู่ไม่
สามารถทํางานได้เต็มที่ เน่ืองจากไม่มีหน้าที่หรือภารกิจโดยตรง 

(๑.๒) คณะทํางานศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว์ : ศึกษากรณี
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้นําเสนอรายงานต่อที่ประชุมโดยมีประเด็นการปฏิรูปที่จะเสนอคณะกรรมาธิการพิจารณา
เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังน้ี 

(๑.๒.๑) มาตรการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ควบคู่กับการเพ่ิมต้นทุนการผลิตเพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรได้มากขึ้น โดยการพัฒนาพันธ์ุและเมล็ดพันธ์ุ เพ่ือส่งเสริมรายได้เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ด
พันธ์ุและให้เกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธ์ุคุณภาพดี เพียงพอกับความต้องการ การวิจัยพัฒนาทดสอบข้าวโพดเทคโน
ชีวภาพว่ามีผลกระทบหรือไม่ การบริหารปัจจัยการผลิต ปุ๋ย ดินและนํ้า การพัฒนาเคร่ืองจักรกลการเกษตร
สําหรับการปลูกและเก็บเก่ียว การบริหารจัดการระบบการผลิตตลอดเส้นทางเพ่ือยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ
และเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

(๑.๒.๒) มาตรการปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือกระจายอัตราการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิต 

(๑.๒.๓) มาตรการบริหารจัดการพ้ืนที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือเพ่ิมค่า
ผลผลิตต่อไร่และการรักษาพ้ืนที่ป่า 

(๑.๒.๔) มาตรการตอบสนองต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เช่น การ
จัดต้ังเศรษฐกิจพิเศษข้าวโพด การส่งเสริมให้เขตเศรษฐกิจพิเศษข้าวโพดเป็นศูนย์กลางการค้า การแปรรูป การ
ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดข้าวโพดระหว่างประเทศ 

(๑.๓) คณะทํางานปฏิรูปการเพิ่มผลผลิตในการใช้ปุ๋ยเพ่ือความยั่งยืน คณะทํางานได้
รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโดยสรุปว่าการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดจะสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ร้อยละ 
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๓๐-๕๐ เปอร์เซ็นต์ และเพ่ิมผลผลิตได้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังเป็นการลดการปนเป้ือนสารเคมี จึงควรส่งเสริม
สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรจัดต้ังคลินิกดินและหันมาใช้ปุ๋ยสั่งตัด โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดต้ังโครงการคลินิกดิน:
ปฏิรูปการใช้ปุ๋ยอย่างย่ังยืน โดยให้มีคณะทํางาน สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดําเนินงานในระยะเวลา ๕ ปี ดังน้ี 

(๑.๓.๑) ยกระดับความรู้เรื่องดินและปุ๋ยให้เกษตรกรและเยาวชน โดยส่งเสริม
วิชาดินปุ๋ย และการวิเคราะห์ดินในหลักสูตรของสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยี 

(๑.๓.๒) ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจให้
จัดต้ัง คลินิกดิน โดยมีบริการตรวจดิน แนะนําการใช้ปุ๋ยและจําหน่ายแม่ปุ๋ยให้รัฐบาลนําเข้าแม่ปุ๋ยโดยเฉพาะ 
DAP (18-16-0)  และ  MOP (0-0-60) ให้เนคเทคพัฒนาแอพพลิเคช่ันแผนที่ชุดดิน  และคําแนะนําการใช้ปุ๋ย 
ที่สามารถใช้ผ่านสมาร์ทโฟน  

(๒) คณะอนุกรรมาธิการเห็นชอบแผนการเดินทางดังน้ี 
(๒.๑) การศึกษาดูงานโรงงานทํานํ้าตาลและสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนว

ทางการปฏิรูปอ้อยและนํ้าตาล และความต้องการของกลุ่มชาวไร่อ้อย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

(๒.๒) การศึกษาดูงานโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มและสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง 
แนวทางการปฏิรูปปาล์มนํ้ามัน และความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

(๒.๓) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปฏิรูป
การเกษตรของไทยอย่างย่ังยืน ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพฯ 

 
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง 

มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง 
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี 
๘.๑) พิจารณาเรื่อง วิธีการและกระบวนการปฏิรูป (Process & Organization Design) เก่ียวกับ

สถานะของ Blueprints for Change สามารถสรุปประเด็นได้ ดังน้ี  
ก. การปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิง 
ข. การปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารจัดการและกํากับกิจการพลังงานของชาติ 
ค. การปฏิรูปกิจการไฟฟ้า 
ง. การปฏิรูปพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์
พลังงาน พิจารณาร่างรายงานการปฏิรูปด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและหน่วยงานราชการ โดยมี
ความเห็นสามารถสรุปได้ดังน้ี  

ก. การบังคับใช้ข้อบัญญัติการใช้พลังงานสําหรับอาคาร (BEC) ควรใส่รายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหา
ของข้อบัญญัติเพ่ือแสดงให้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติเมื่อบังคับใช้ BEC เช่น การคํานวณระบบกรอบอาคาร 
(OTTV/RTTV) และควรบังคับใช้ทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ รวมท้ังควรระบุประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
หากมีการบังคับใช้ BEC ที่เป็นตัวเงินชัดเจน เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้หันมาอนุรักษ์พลังงาน  

ข. การใช้ระบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ไปใช้กับหน่วยงานราชการ หากสามารถ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยการมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการหรือมีระเบียบเฉพาะสําหรับการนําระบบ
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ไปใช้กับหน่วยงานราชการ ก็จะทําให้การดําเนินโครงการมีความสะดวกมาก



- ๙ - 

ย่ิงขึ้น และอาจจัดทําโครงการนําร่องก่อนเพ่ือสร้างต้นแบบให้แก่หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ รวมท้ังสนับสนุนให้มี
การดําเนินการตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO ๕๐๐๐๑ ควบคู่ไปด้วย 

 
๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข   

(ยังไม่ได้รับข้อมูล) 
 

๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง 
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง 
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี 
๑๐.๑) พิจารณากําหนดแนวทางและบุคคลของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ – วันอาทิตย์ที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๘ โดยบุคคลท่ีแสดงความประสงค์จะทําการอภิปรายในนามคณะกรรมาธิการมีจํานวน ๗ คน 
นอกจากน้ีที่ประชุมยังได้สรุปผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําแนวทางการปฏิรูป
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยได้นําความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนามาวิเคราะห์กรอบความคิดรวบยอด (Conceptual Framework) ตามแนวทางการ
ปฏิรูป ๖ ประเด็น คือ ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบผังเมืองและการใช้พ้ืนที่ การจัดการป่า
ไม้และท่ีดิน การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ส่วนประเด็นการปฏิรูปกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นส่วนเสริมใน ๖ ประเด็น
ดังกล่าว สําหรับเป้าหมายของการปฏิรูป คือ การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) ทั้งในด้าน
โครงสร้างและกฎหมาย 

๑๐.๒) พิจารณากําหนดแนวทางและบุคคลของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ – วันอาทิตย์ที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๘ โดยท่ีประชุมได้เห็นชอบให้บุคคลที่จะอภิปรายในนามคณะกรรมาธิการมีจํานวน ๖ คน 
นอกจากน้ีที่ประชุมยังได้พิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในการจัดทํารายงาน 
ฉบับสมบูรณ์ตามวาระการปฏิรูปเร่งด่วน ๓ วาระ คือ วาระการจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติและภาวะโลกร้อน 
วาระระบบการบริหารจัดการทรัพยากร และวาระปฏิรูปที่ดินและจัดการที่ดิน 

๑๐.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ 
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการป่าไม้และที่ดิน ได้พิจารณาหลักการและเหตุผลของร่าง

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... รวมถึงความจําเป็นในการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าว 
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาร่างกฎหมาย

เกี่ยวกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) โดยนําร่างกฎหมายฉบับต่าง ๆ มาพิจาณาศึกษา 
เช่น ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. .... ของ
คณะกรรมการสี่ฝ่าย และร่างกฎหมายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากน้ีที่ประชุมยังได้
สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘  
ในประเด็นการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจัดแบ่งกลุ่มประเมินจํานวน ๓ กลุ่ม คือ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล 

 



- ๑๐ - 

๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ไม่มีการประชุม) 
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง 
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายเก่ียวกับการจัดต้ังองค์กรวิชาชีพ

สื่อมวลชนเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม คุ้มครองสวัสดิภาพ และสวัสดิการของสื่อมวลชน พิจารณา
กรอบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยจะพิจารณาตามประเด็นที่คณะทํางานพิจารณากฎหมาย
เก่ียวกับการจัดต้ังองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม คุ้มครองสวัสดิภาพและ
สวัสดิการของสื่อมวลชน ได้สรุปเปรียบเทียบแนวคิดและข้อเสนอเก่ียวกับสภาวิชาชีพสื่อมวลชนไว้ โดยมีประเด็น
ดังต่อไปน้ี 

๑๑.๑) ลักษณะองค์กร 
๑๑.๒) ภารกิจ/หน้าที่ 
๑๑.๓) องค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร (บอร์ดบริหาร) 
๑๑.๔) ที่มาของคณะกรรมการบริหาร (บอร์ดบริหาร) 
๑๑.๕) โครงสร้างคณะทํางาน/คณะอนุกรรมการฯ 
๑๑.๖) สมาชิกของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน 
๑๑.๗) ความสัมพันธ์/ความเช่ือมโยงกับองค์กรภาคประชาชน-สภาฯ ภูมิภาค 
๑๑.๘) กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน-กลไกการอุทธรณ์และบทลงโทษ 
๑๑.๙) มาตรฐานจริยธรรมกลาง 

๑๑.๑๐) แหล่งที่มาของรายได้ 
๑๑.๑๑) ประเด็นพิจารณาอ่ืน ๆ เช่น กลไกติดตามตรวจสอบและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 

๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง 
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง 
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี 
๑๒.๑) พิจารณาศึกษาสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยคณะกรรมาธิการจะติดตามการทํางาน

และการนําเสนอรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติใน ๓ ประเด็น ดังน้ี 
ก. ติดตามประเด็นที่ต้องยืนยันตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการให้ยังคงอยู่หรือปกป้อง

สาระสําคัญที่ได้ใส่ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
ข. ส่วนที่คณะกรรมาธิการเช่ือมโยงไปยังส่วนใดของร่างรัฐธรรมนูญ ให้มีการพิจารณาติดตาม

ประกอบไปด้วย 
ค. สาระสําคัญอ่ืน ๆ ที่ ต้องติดตาม แม้จะไม่เก่ียวข้องกับภารกิจหรือข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมาธิการ 
๑๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ 

ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบที่เก่ียวข้องกับชุมชนท้องถิ่นและสังคม พิจารณาศึกษา
ประเด็นสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยท่ีประชุมได้มีมติ
มอบหมายให้นายกฤษดา  สมประสงค์ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ ไปปรับแก้ไขเพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญ 
ตามท่ีที่ประชุมมีมติและนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคมในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ต่อไป 



- ๑๑ - 

ข. คณะอนุกรรมาธิการประสานงานบริหารทิศทางของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  พิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ใน
ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการท้ัง ๘ ประเด็น โดยท่ีประชุมได้พิจารณาศึกษาเอกสารแบบวิเคราะห์
ภาพรวมร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม 
ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพ่ือรวบรวมประเด็นเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเป็นข้อมูลในการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป 

 
๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน  (ไม่มีการประชุม) 

มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง 
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี 
๑๓.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตามเพ่ือการปฏิรูปแรงงาน พิจารณาศึกษาเรื่อง 

ผลกระทบการจ่ายค่าจ้างและสภาพการจ้างในปัจจุบันและอนาคต โดยที่ประชุมได้มีความเห็นให้เชิญผู้แทนจาก
สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอิสระแห่ง
ประเทศไทย มาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการอีกคร้ังหน่ึง ในการประชุมครั้งต่อไป 

๑๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย พิจารณาศึกษาเร่ือง การเสริมสร้าง
โอกาสให้กับผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลแห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า ข้อมูล ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากทุกหน่วยงานมีความครบถ้วนแล้ว ดังน้ัน จึงขอให้อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมาธิการทุกท่าน นําข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับไปพิจารณาศึกษาในรายละเอียด และร่วมกันจัดทํารายงาน
ผลการศึกษาเรื่องดังกล่าวข้างต้น ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

๑๓.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม พิจารณาศึกษาเรื่อง การปฏิรูป
แรงงานในด้านการประกันสังคม โดยท่ีประชุมได้เห็นด้วยกับการแยกสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมสําหรับ
แรงงานข้ามชาติให้แยกต่างหากจากสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมสําหรับคนไทย โดยอาจออกเป็นพระราช
กฤษฎีกาหรือแก้ไขเพ่ิมเติมในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมด้วยการต้ังกองทุนประกันสังคมสําหรับแรงงาน
ข้ามชาติเป็นการเฉพาะ และมีมติมอบหมายให้อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาที่เช่ียวชาญทางด้านกฎหมายไป
ทําการศึกษาการแก้ไขข้อกฎหมายตามประเด็นความเห็นของที่ประชุมดังกล่าว เพ่ือนําเสนอในการประชุมครั้ง
ต่อไป 

 
๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไม่มีการประชุม) 

มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง  
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี  
๑๔.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระฯ และหน่วยงาน

ต่อต้านคอร์รัปช่ันภาครัฐ พิจารณาเร่ืองการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระ ฯ และหน่วยงานต่อต้าน
คอร์รัปช่ันภาครัฐ โดยเห็นควรให้มีประเด็นที่สําคัญบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดินฉบับใหม่ อาทิ คํานิยาม จํานวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการ องค์ประกอบคณะกรรมการ
สรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วินัยทางงบประมาณ
และการคลัง ที่มาของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน การแจ้งผลในกรณีการตรวจสอบป้องปราม และการดําเนินการ
ไต่สวนกรณีมีพฤติการณ์น่าเช่ือว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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๑๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 

ก. การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า
ปลอดอากรให้แพร่หลายมากขึ้น โดยเห็นควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจัดต้ังร้านค้าปลอดอากรและ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และควรมีการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีอากร เพ่ือเป็นการสร้างความเป็นธรรม
ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรให้แพร่หลายมากขึ้น 

ข. แนวทางการแก้ไขกฎหมายเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โดยเห็นควรกําหนดให้มีแนวทางการตรวจสอบการเสียภาษีและรายได้ย้อนหลังของนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานกระบวนการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ของรัฐช้ันผู้ใหญ่ 

 
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง 

มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง 
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี 
๑๕.๑) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ มีการพิจารณาศึกษาเรื่อง ต่าง ๆ ดังน้ี 

ก. รายงานความคืบหน้าการกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป (Process Organizational 
Design) วาระการปฏิรูป ลําดับที่ ๓๕ “ศิลปะ วัฒนธรรมเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ”วาระการปฏิรูป ลําดับที่ ๓๖ “ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพ่ือให้เป็นสถาบันหลักของ
สังคมและวาระการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่ความย่ังยืน เรื่อง “การปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม” โดยที่
ประชุมได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการที่รับผิดชอบในแต่ละวาระนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อ
คณะกรรมาธิการภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือพิจารณาและนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป 

ข. การพิจารณาเลือกผู้แทนของคณะกรรมาธิการในการอภิปรายเสนอแนะหรือให้ความเห็นร่าง
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยที่
ประชุมได้มีมติเลือกผู้อภิปรายในนามคณะกรรมาธิการ จํานวน ๕ คน ประกอบด้วย 

(๑) นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ประธานกรรมาธิการ 
(๒) พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ รองประธานกรรมาธิการ คนที่หน่ึง 
(๓) นางจุรี  วิจิตรวาทการ ที่ปรึกษากรรมาธิการ 
(๔) นายวินัย  ดะห์ลัน รองประธานกรรมาธิการ คนที่หก 
(๕) นางเตือนใจ  สินธุวณิก กรรมาธิการ 

๑๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ  
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม พิจารณากรอบการดําเนินงาน 

และกระบวนการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า วาระปฏิรูปต้องนําการปฏิรูป
ค่านิยมไปใช้เพ่ือสร้างสังคมเข้มแข็ง จึงมอบหมาย นายธรรมรักษ์  การพิศิษฎ์ เป็นผู้จัดทํารายงานหัวข้อ เรื่อง 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป 

ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป (Process 
& Organizational Design) วาระการปฏิรูปเรื่อง “ศิลปะ วัฒนธรรมเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ” โดยที่ประชุมได้มีความเห็นว่า ถ้อยคําตามที่ได้กําหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญคําว่า 
“เอกลักษณ์ของชาติ” มีความหมายครอบคลุมดูแลศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นอยู่แล้ว 
ดังน้ัน จึงเห็นควรให้ยึดมั่นในหลักการเดิมโดยไม่มีการแก้ไขถ้อยคําดังกล่าวในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
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ไทย แต่ให้ไปพิจารณารายละเอียดในขั้นตอนการออกกฎหมายเพ่ือรองรับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยต่อไป 
 
๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา   

(ไม่มีการประชุม)  
 

๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง 
(ยังไม่มีการต้ังคณะอนุกรรมาธิการ) 
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี 
พิจารณาเร่ือง การเสนอแนวคิดหรือข้อเสนอแนะในการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม

และทรัพย์สินทางปัญญา ในประเด็นการปฏิรูประบบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาประเทศ สรุปได้ดังน้ี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ได้ให้ข้อมูลว่าระบบข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันเป็นแบบ Silo-based Information Systems 
เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานจัดทําข้อมูลตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้ จึงส่งผลให้ข้อมูลเกิดความซํ้าซ้อน 
ไม่มีมาตรฐาน และขาดการเช่ือมต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบูรณาการในการทํางาน ดังน้ันเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงควรดําเนินการในด้านต่างๆ ดังน้ี 

๑๗.๑)  ด้านกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ เช่น กําหนดให้มี
การบังคับการส่งข้อมูล และกําหนดให้แต่ละหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลมากขึ้น เป็นต้น 

๑๗.๒)  ด้านวิธีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการข้อมูล ควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ  
โดยส่งเสริมให้มีการใช้แนวทาง Master Data Management เป็นข้อกําหนดพ้ืนฐาน และควรจัดสรร
งบประมาณให้มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ต้องบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน 

๑๗.๓)  ด้านบุคลากร ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการจะต้องมีความตระหนัก เข้าใจ และมุ่งมั่นในการ
พัฒนาระบบข้อมูล โดยในระดับบริหารจะต้องกําหนดนโยบาย เพ่ือให้มีการนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 
๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค  

มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ (ไม่มีการประชุม) 
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี  
๑๘.๑) พิจารณารายงานการสัมมนา เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการรับ 

บริการสาธารณสุข  โดยเห็นควรมีกระบวนการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้รับบริการสารณสุข โดยสามารถ
ชดเชยได้ทันท่วงทีในอัตราที่เหมาะสมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

๑๘.๒) พิจารณากําหนดการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ เห็นควรกําหนดการจัดสัมมนาเร่ือง  
“การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือกําหนดทิศทางการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค” 
ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยให้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง เครือข่ายองค์กร
ผู้บริโภคต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิการ 
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๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
(ไม่มีการประชุม) 

 
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ   

(ไม่มีการประชุม) 
 

๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย   
(ไม่มีการประชุม) 
 

๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  (ไม่มีการประชุม) 
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ  มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง 
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี 
คณะอนุกรรมาธิการประสานภารกิจ ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูป ได้พิจารณาเรื่อง

ต่าง ๆ ดังน้ี 
๒๒.๑) พิจารณาความคืบหน้าการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัด โดยท่ีประชุมได้รับทราบความคืบหน้าของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังในการแจ้งผลการขอขยายระยะเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ และซักซ้อมความ
เข้าใจการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันไปยังผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 

๒๒.๒) พิจารณาการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิรูปที่ได้รับจากจังหวัดต่าง ๆ โดยท่ีประชุมมี
ข้อสังเกตเก่ียวกับการใช้งานเว็บไซต์ http://thaireform.org ของคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการ
ปฏิรูป โดยเห็นว่ายังมีการเข้าไปใช้งานเว็บไซต์จํานวนน้อย จึงขอให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนหรือ
ผู้สนใจเข้าไปศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าวมากย่ิงขึ้น 

๒๒.๓) พิจารณาการบูรณาการแผนการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โดยเฉพาะความคืบหน้าการจัดโครงการ “เยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย” ของคณะอนุกรรมาธิการ
รณรงค์ทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งที่ประชุมขอให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้
ประชาชนได้รับทราบมากย่ิงขึ้น 

 
๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป  (ไม่มีการประชุม) 

มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง 
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสื่อสารภายนอกผ่านสื่อบูรณาการ 
๒๓.๑) การจัดกิจกรรมเผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์และจัดสลากของรางวัล โดยเห็นชอบตามมติ

คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพ่ือการปฏิรูป ครั้งที่ ๑๙ วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ไม่ให้มีการจับ
สลากของรางวัล แต่ให้มีการมอบของที่ระลึก เช่น เสื้อ ร่ม หมวก โดยมีโลโก้ของ (สปช) 

๒๓.๒) ได้มีมติให้จัดกิจกรรมร่วมกันโดยนําศิลปินมาร่วมจัดกิจกรรมร้องเพลง เสียงประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนรู้จัก สปช และการมีส่วนร่วม ในวันที่๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยจะได้มีการ
เผยแพร่แผ่นพับในการจัดกิจกรรมคร้ังน้ีด้วย 



- ๑๕ - 

๒๓.๓) ได้มีมติให้ดําเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน โดยจะมีการจัดในภาคต่างๆ ภาคละ ๓ จังหวัด 

 
๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง  

มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง 
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังน้ี 
๒๔.๑) พิจารณาและติดตามการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

ก. คณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ ขณะน้ีได้รับมอบเอกสาร
จํานวนมากและจัดระบบเอกสารแล้ว และที่ประชุมได้พิจารณาจัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุในการปฏิรูปของสภา ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้ปรับแก้รูปแบบของเอกสาร 

ข. คณะอนุกรรมาธิการจัดทําจดหมายเหตุและบันทึกเจตนารมณ์ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ขณะน้ี
อยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักการจ่ายอัตราค่าตอบแทนและบุคคลผู้จัดทําจดหมายเหตุฯ 

ค. คณะอนุกรรมาธิการประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่า อยู่ระหว่างการดําเนินการ เพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณดําเนินโครงการสํารวจความเห็นเชิงวิชาการเร่ืองการศึกษาประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่าของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ 

๒๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการจัดทําจดหมายเหตุและบันทึกเจตนารมณ์ของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ พิจารณาความคืบหน้าการดําเนินงานและการติดตามเอกสารเพ่ือใช้ประกอบในการเรียบเรียงตาม
โครงเรื่อง จดหมายเหตุการณ์ดําเนินงานและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังน้ี 

ก. คําปรารภ คํานํา บทนํา 
ข. เน้ือหาแบ่งเป็น ๖ ภาค คือ ฃ 

(๑) การต้ังสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
(๒) เจตนารมณ์และการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
(๓) เจตนารมณ์และผลการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการและ 

คณะอนุกรรมาธิการคณะต่างๆ  
(๔) การพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(๕) การจัดทําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ  
(๖) ประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่าเก่ียวกับการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ค. ภาคผนวก 
 
 

-------------------------------- 
คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓ 
วันที่  ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๘ 
 
 

นางสาวโสฬส  เพชรสุขุม/พิมพ์ 


